

BGRIMขายไฟ133MW ■ เล็งร่วมทุน-เทกโอเวอร์

ทันหุ้น - BGRIM เตรียมรับทรัพย์ก้อนโต จากการเดินเครื่องขายไฟโครงการ ABPR3 กำลังการผลิต 133 เมกะวัตต์ และจ่อ COD เพิ่มอีก 312 เมกะวัตต์ ภายในปีนี้ หนุนให้กำลังการผลิตทั้งปีอยู่ที่ 449 เมกะวัตต์ ต้นรายได้โตไม่ต่ำกว่า 20-25% ตามนัดสั้นดีลเจรจাপันธมิตรร่วมทุน-ซื้อกิจการ

นางปริยนาต สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า ภายในปี 2561 บริษัทยังมีโครงการที่จะทยอยดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ ABPR4 และ ABPR5 กำลังการผลิตรวม 266 เมกะวัตต์, โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar2017) จำนวน 7 โครงการ กำลังการผลิตรวม 31 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศ สปป.ลาว จำนวน 1 โครงการ (Nam Che) กำลังการผลิต 15 เมกะวัตต์ เป็นต้น ขณะเดียวกัน บริษัทยังมีแผนที่จะ COD โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass) กำลังผลิต 4 เมกะวัตต์ ภายในปี 2561 นี้เพิ่มเติม ส่งผลให้ภายในปีนี้ บริษัทจะมีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้นเป็นกว่า 449 เมกะวัตต์ ที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนรายได้ให้มีการเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ว่าไม่ต่ำกว่า 20-25% ต่อเนื่องจากปีก่อน

ทั้งนี้บริษัทจะมีการรับรู้รายได้จากการดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) จากทั้งโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 หรือ ABPR3 กำลังการผลิต 133

เมกะวัตต์ ซึ่งเริ่ม COD ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา และมีการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจำนวน 90 เมกะวัตต์ แล้ว

● ลุยซื้อกิจการ-ร่วมทุน

นางปริยนาต กล่าวต่อว่า บริษัทอยู่ระหว่างมองหาโอกาสในการลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีความเป็นไปได้ทั้งการลงทุนเอง 100% การร่วมลงทุน (JV) และการควบรวมกิจการ (M&A) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรที่มีศักยภาพทั้งที่เป็นผู้ประกอบการไทยและต่างชาติหลายราย เมื่อต้นคาดว่าจะได้ข้อสรุปการลงทุนภายในปี 2561 นี้ อย่างน้อย 1 ราย

สำหรับความคืบหน้าในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับพันธมิตรในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีกำลังผลิตมากกว่า 100 เมกะวัตต์ เมื่อต้นภายในช่วงเดือนเมษายน 2561 บริษัทคาดว่าจะเห็นความชัดเจนการลงทุน

นอกจากนี้ยังมีการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศมาเลเซียอีกด้วย โดยยังคงมุ่งเน้นในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ร่วมกับพันธมิตร และวางเป้าหมายมีสัดส่วนถือหุ้นที่ไม่ต่ำกว่า 50% อย่งไร

ก็ตีคาดว่าจะเห็นความชัดเจนโครงการในประเทศมาเลเซียภายหลังจากที่มีการประกาศการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ไปแล้ว

● อัดงบลงทุนกว่าหมื่นล.

ด้านแผนการลงทุนในปี 2561 บริษัทประเมินการใช้งบลงทุนไว้ที่ประมาณ 1 หมื่นล้านบาท โดยมีแผนที่จะนำเงินลงทุนข้างต้นมารองรับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาที่เป็นการลงทุนต่อเนื่องเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งยังไม่รวมการควบรวมกิจการ (M&A) และการร่วมลงทุน (JV)

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปี 2561 บริษัทมีแผนออกหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาท เพื่อนำมาทดแทนหุ้นกู้ก่อนหน้านี้ มูลค่า 5.5 พันล้านบาท และนำมารีไฟแนนซ์สินเชื่อในโครงการโรงไฟฟ้าบางกระดี (BIP 1-2) กำลังผลิต 229 เมกะวัตต์ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยภาระดอกเบี้ยลงและช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรให้บริษัทได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุน